



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 ทั้งนี้ นายเชียว จำปาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอหารือเรื่องวาระการประชุม เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนสอบถามเป็นจำนวนมาก กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสร้างความสับสนต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงมีข้อกังวลอย่างมากในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันประชาชนกว่าจะได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี และได้เพียงเดือนละ 600 บาท ตามอายุ อย่างมาก 1,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพต่อเดือน และน้อยกว่าค่าอาหารของบางท่านในแต่ละวัน โดยการปรับเปลี่ยนระเบียบดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้ทำลายระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ต้องมีการพิสูจน์ความจนและเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงขอหารือประธานฯ ขอให้บรรจุระเบียบวาระกระทู้ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว แม้ขณะนี้จะเป็นรัฐบาลรักษาการก็ตาม แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลได้ โดยประธานฯ มอบหมายให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ดูแลเรื่องการจัดกระทู้ถามรับเรื่องนี้ไปพิจารณา นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ขอหารือเรื่องกลไกการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ตามกรอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 147 ได้กำหนดในเรื่องของกรณีที่กฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นวาระใด ที่ยังค้างอยู่นั้นมีกลไกที่เรียกว่าการยืนยันกฎหมาย แต่เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 147 วรรคสอง ได้กำหนดเรื่องของกรอบเวลา โดยคณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน 60 วัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก คือวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในขณะที่เรายังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ โดยอาจเลือกได้อย่างเร็วในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า และจะต้องมีขั้นตอนการตั้งคณะรัฐมนตรี ขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ ซึ่งแนวโน้มคืออาจไม่ทันวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แต่กฎหมายที่ค้างในสภาจากชุดก่อนมาถึงชุดปัจจุบันมีกฎหมายที่มีความสำคัญหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติประมง พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือสมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องการผลักดันให้มีการเดินหน้าต่อ เพื่อให้มีการประกาศใช้และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน แต่เกรงว่ากลไกที่จะเกิดขึ้นจะกลายเป็นว่า

เราต้องโยนอำนาจในการวินิจฉัยว่าจะยืนยันกฎหมายหรือไม่ไปยังรัฐบาลรักษาการ โดยหากเราโยนอำนาจนี้ให้รัฐบาลรักษาการเพราะด้วยกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญแล้วหากมีการปิดตกกฎหมายก็จะเป็นเรื่องใหญ่ จึงสอบถามแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสภาจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้กฎหมายที่มีประโยชน์ได้เดินหน้าต่อ ทั้งนี้ ได้เสนอให้ประธานฯ นัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อหารือร่วมกัน โดยทำหนังสือโดยความเห็นชอบจากสมาชิกฯ ทุกพรรคการเมืองไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีเพื่อยืนยันว่ากฎหมายที่เป็นประโยชน์เหล่านี้จะยังคงอยู่ โดยประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 วรรคสอง ได้กำหนดไว้ และเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้เสนอยืนยันภายใน 60 วัน ซึ่งไม่ได้ระบุว่าคณะรัฐมนตรีชุดใด แต่หากไม่เสนอภายใน 60 วันก็จะมีปัญหาตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึง ทั้งนี้ จะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจะดำเนินการตามที่สมาชิกฯ แนะนำต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้หารือเป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**(1) กระตุ่ถาม**

**(ไม่มี)**

**(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

**2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง**

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบรายงาน จำนวน 3 เรื่อง

(1) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

(2) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(3) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

**ที่ประชุมรับทราบ**

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ประธานฯ ได้ขอปรึกษาหารือต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ออกระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงขอปรับระเบียบวาระการประชุมจากเดิม โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและสามารถเข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประกอบกับข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 28 กำหนดว่า การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น จึงขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณารับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระการประชุมที่ 2.2 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
2. วาระการประชุมที่ 2.6 รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. วาระการประชุมที่ 2.12 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค
4. วาระการประชุมที่ 2.18 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564
5. วาระการประชุมที่ 2.20 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมเห็นชอบ

**2.2 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566)**

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มาเพื่อดำเนินการและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลัง พิจารณานุมัติประมาณการรายจ่ายของหน่วยงาน จำนวน 734,226,090 บาท โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน 2,707,350 บาท และงบประจำ จำนวน 734,518,714 บาท ซึ่งรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ยกเว้นงบกระแสเงินสดที่มีรูปแบบการนำเสนอตามคู่มือระบบบัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ สำนักงานมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มกราคม 2547 ภาคผนวก 9 จนกว่ากรมบัญชีกลางจะกำหนดรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของงบกระแสเงินสดให้ถือปฏิบัติ เนื่องจากกองทุนฯ เห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของข้อมูลในงบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการพิจารณาด้านกระแสเงินสดรับ - จ่าย

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้จัดสรรเงินให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร ยืมหรือกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และมติคณะรัฐมนตรีเพื่อไปดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติโดยมีแผนการสงเคราะห์เงินกองทุนฯ กำหนดมากกว่าหนึ่งปี กรณีหน่วยงานใดผิดนัดการชำระหนี้ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 นับแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ โดยมีความเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน แะกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีภาระผูกพันกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรในการจัดสรรเงินให้กับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 23,213,880 บาท ประกอบด้วย

- เงินจ่ายขาด จำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 7,804,000 บาท ดังนี้

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จำนวน 5,476,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จำนวน 2,328,000 บาท

- เงินจัดสรร จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 15,409,880 บาท ดังนี้

1. โครงการเลี้ยงปลาตุกในบ่อผ้าใบของวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงปลาตุก ตำบลปะโค งดที่ 2 และงดที่ 3 จำนวน 1,909,980 บาท

2. โครงการเลี้ยงโคบ้านหนองขามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองขาม งดที่ 2 จำนวน 413,700 บาท

3. โครงการเลี้ยงแกะเนื้อเพื่อการจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรฟาร์มฟื้นฟูบ้านคลองคต งวดที่ 2 จำนวน 2,720,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมอาชีพนาเกลือบ้านบานาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลบานา อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี ในวงเงินจำนวน 4,726,200 บาท
5. โครงการเพิ่มผลผลิตภาพฟาร์มแพะเนื้อของวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงประชารัฐ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในวงเงินจำนวน 2,240,000 บาท
6. โครงการเพาะเห็ดป็นสุขของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืช ผักอินทรีย์ เพื่อการค้า บ้านม่วงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวงเงินจำนวน 1,400,000 บาท
7. โครงการเลี้ยงโคเนื้อสร้างรายได้ในชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลูกไผ่จิมซุง ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงโคเนื้อบ้านมิตรภาพ หมู่ 10 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในวงเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ทั้งนี้ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร มีมติอนุมัติปรับแผนการส่งชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 5 โครงการ ส่งผลให้บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวเฉพาะส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้รับชำระคืนตามแผนในปีงบประมาณ 2565 ลดลงจำนวน 925,000,120.48 บาท ดังนั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวเฉพาะส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี ลดลงจากจำนวน 1,540,287,631.72 บาท เป็นจำนวน 615,287,506.24 บาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,653,261,751.44 บาท เป็นจำนวน 2,578,261,871.92 บาท

### ที่ประชุมรับทราบ

### 2.6 รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อดำเนินการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป ซึ่งบทวิเคราะห์รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานทางการเงินของรายงานการเงินแผ่นดิน รัฐบาลมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,654,628.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 108,147.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.25 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้แผ่นดินประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามการฟื้นฟูของเศรษฐกิจ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,563,391.79 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 398,156.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 เนื่องจากมีรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง

จากปีก่อน สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 908,762.96 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 506,303.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.78 โดยส่วนใหญ่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ซึ่งรัฐบาลสามารถใช้จ่ายเพื่อบรรเทาสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีการติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลผ่านกลไกของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล โดยมีการบริหารการจัดเก็บรายได้และสภาพคล่องให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา สำหรับภาพรวมของฐานะการเงินของรายงานการเงินแผ่นดิน รัฐบาลมีสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8,293,497.78 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 30,844.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 เนื่องจากการลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น การส่งคืนเงินทุนสำรองจ่ายตามกฎหมาย และการลดลงของเงินลงทุนระยะยาวจากการจำหน่ายหุ้น และการปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน รัฐบาลมีหนี้สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9,776,959.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 856,910.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหนี้ที่รัฐบาลกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย เป็นต้น

รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,483,461.45 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 887,754.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 149.03 เนื่องจากมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้น จากผลการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 908,762.96 ล้านบาท การปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีก่อนเข้าบัญชีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม การปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดระยะยาวประเภทเพื่อขายลดลง ตลอดจนการปรับปรุงส่วนทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ให้มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานการประเมินราคาที่ดิน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้เนื่องจากรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ ประกอบกับมีแนวโน้มในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และได้มีการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ รวมทั้ง บริหารเงินคงคลังให้มีเพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

#### การดำเนินการของรัฐบาล

1. การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลมีมาตรการติดตามการจัดเก็บรายได้และผลักดันมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้มีการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการรั่วไหลของภาษีอากร การใช้เทคโนโลยีและการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับตรวจสอบภาษี การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด การขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีหน้าที่ชำระภาษี รวมถึงได้มีการบริหารการนำส่งรายได้เพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายที่จำเป็นของภาค

2. การบริหารที่ราชพัสดุ โดยรัฐบาลได้บริหารที่ราชพัสดุซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในทางราชการตามหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดแผนการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และกำหนดนโยบายในการดูแลการใช้ประโยชน์ในด้านการเช่าที่ราชพัสดุของผู้เช่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่าโดยให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์การเช่าที่ได้รับอนุญาตหรือตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการสำรวจและเรียกคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เลิกใช้ประโยชน์ในราชการ หรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยการจัดทำโครงการสำรวจและเรียกคืนที่ราชพัสดุเพื่อนำที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับศักยภาพที่ดิน และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. การบริหารเงินลงทุน โดยการนำส่งรายได้แผ่นดินหรือเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 150,732.95 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำส่งรายได้แผ่นดินของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีจำนวนต่ำกว่าการนำส่งรายได้แผ่นดินหรือเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,336.90 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้ดำเนินการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการการนำส่งรายได้แผ่นดินหรือเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 149,600.00 ล้านบาท

4. การบริหารหนี้สิน โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 10,373,937.59 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 60.41 โดยไม่เกินร้อยละ 70 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ กำหนดให้ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาล จากสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 29.27 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 โดยมีการวางแผนชำระหนี้ให้เหมาะสมกับการบริหารสภาพคล่องหรือฐานะการคลังของแผ่นดินและไม่เป็นภาระการคลังในระยะยาว เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะมีความเสี่ยงต่ำภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 2.12 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค

ด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 กำหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนผู้บริโภค มีอำนาจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ

ผู้บริหารในทุกระดับ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อทราบภายในหกเดือนนับแต่สิ้นปีปฏิทิน ซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ

ในปีงบประมาณ 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเร่งกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครบทุกมิติหลังจากเริ่มดำเนินงานในปีแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยการวางรากฐานการสร้างผู้บริโภครู้เท่าทันในหลายพื้นที่ มีจำนวนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 151 องค์กร เป็น 269 องค์กร โดยมี 39 จังหวัด ที่มีองค์กรสมาชิกขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนงาน สามารถแบ่งการทำงานเป็น 3 ระดับที่สำคัญ ได้แก่ 1) งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ ด้วยการจัดทำข้อเสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี หรือเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 2) งานเตือนภัยเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภคเท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น 3) งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคกับกลุ่มปัญหาเฉพาะและช่วยเหลือเฉพาะรายต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยมีแนวทางแก้ปัญหาทั้งการให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ ค่าปรึกษา ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะผู้แทนผู้บริโภค และฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภค

งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศที่ร่วมมือกับองค์กรสมาชิก นักวิชาการ เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบต่อผู้บริโภค ผ่านการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่สำคัญ ได้แก่ ข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คือ การเสนอให้ กสทช. ไม่อนุญาตให้ควมรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิลแอนด์ซีส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งการควมรวมครั้งนี้จะนำไปสู่การผูกขาดในกิจการโทรคมนาคม ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วประเทศที่เป็นเจ้าของเลขหมายมากกว่า 80 ล้านเลขหมาย ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มสูงขึ้นระหว่างร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 244 ยิ่งไปกว่านั้น การผูกขาดเจ้าของค่ายมือถือ 2 ค่ายใหญ่จาก 3 ค่าย จะทำให้ผู้บริโภคหมดอำนาจการต่อรอง และไม่มีทางเลือกคนจนหรือผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจะเข้าไม่ถึงบริการ ซึ่งต่อมาสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้บริโภคได้ดำเนินการฟ้องร้องกรรมการและสำนักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองจากการมีมติที่เปิดทางให้เกิดการควมรวม นอกจากนี้ ยังมีงานในส่วนขอเสนอต่อกระทรวงพลังงาน ข้อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมอนามัย อีกทั้งยังรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของบริการขนส่งมวลชนที่ควรเป็นบริการสาธารณะจำเป็นขั้นพื้นฐาน "ทุกคนขึ้นได้ทุกวัน" โดยมีเป้าหมายทั่วประเทศให้กำหนดราคาค่าบริการที่ขึ้นได้ทุกวันไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำของผู้บริโภค และขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งนี้ โดยภาพรวมสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 14,941 เรื่อง



สามารถยุติปัญหาเรื่องเรียนได้จำนวน 13,617 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 91.14 ของข้อร้องเรียนทั้งหมด ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) ทั้งที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค และหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภค ประเมินมูลค่าความช่วยเหลือที่ผู้บริโภคได้รับการชดเชยจำนวน 286.41 ล้านบาท ขณะที่การดำเนินการของสภาองค์กรของผู้บริโภคตลอดปี 2565 ใช้งบประมาณจำนวน 188 ล้านบาท โดยสภาองค์กรของผู้บริโภคจัดให้มีทุนความสนับสนุนการฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 44 คน เป็น 74 คน

หากมองภาพรวมของการคุ้มครองผู้บริโภคจะเห็นได้ว่า นอกจากการช่วยเหลือผู้บริโภคในกลุ่มเฉพาะปัญหาและรายบุคคล สภาองค์กรของผู้บริโภคยังได้ดำเนินการให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศในหลายกรณีที่เป็นผลงานที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ เนื่องจากการแก้ไขความเสียหายหรือการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคทั้งประเทศได้รับการคุ้มครอง การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อได้รับการแก้ไขจะช่วยเพิ่มเติมการคุ้มครองให้ครบในทุกมิติ สำหรับปัญหาการดำเนินงานนั้นพบว่า แม้หน่วยงานรัฐหลายแห่งตอบรับข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย และกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคทันทีแต่ยังมีบางหน่วยงานรัฐที่ไม่ตอบสนองต่อหนังสือที่สภาองค์กรของผู้บริโภคทำเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือที่มีข้อเสนอแนะต่อมาตรการ แนวปฏิบัติหรือระเบียบของหน่วยงานที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนของข้อเสนอ นโยบายที่ได้รับการตอบสนองจากคณะรัฐมนตรีพบว่า บางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากรัฐมนตรีไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการจึงส่งต่อหนังสือของสภาองค์กรของผู้บริโภคไปยังหน่วยงานระดับกระทรวงเพื่อดำเนินการ แต่บางหน่วยงานอาจจะยังให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของสภาองค์กรของผู้บริโภคไม่มากเท่าที่ควรหรือยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ ในด้านประชาชนทั่วไปพบว่า บางกลุ่มยังมีความสับสนระหว่าง สภาองค์กรของผู้บริโภคกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เนื่องจากยังไม่ทราบถึงความแตกต่างหรือจุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคคือการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและไม่สามารถสนับสนุนสมาชิกให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยในอัตราไม่น้อยกว่า 5 บาทต่อหัวประชากร หรือประมาณ 350 ล้านบาท ต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายจัดตั้งซึ่งต้องการให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้งานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

### ที่ประชุมรับทราบ

## 2.18 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564

มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอและให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาทราบ

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 3 และมาตรา 35 กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด โดยต้องประเมินผลด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง และด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด ประกอบกับ มาตรา 33 ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อทราบต่อไป กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ดังนี้

1. สถานะทางการเงินของทุนหมุนเวียนในภาพรวม ประจำปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2563 มีทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งสิ้น 116 ทุน ประกอบด้วย ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จำนวน 15 ทุน และที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 111 ทุน โดยมี กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแล และกำหนดให้ทุนหมุนเวียนต้องรายงานสถานะทางการเงินผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ซึ่งในปีบัญชี 2563 มีจำนวน 112 ทุน ที่รายงานสถานะทางการเงินผ่านระบบดังกล่าว ยกเว้น จำนวน 4 ทุน คือ กองทุนเพื่อพัฒนา การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ยังไม่มีกรรายงาน ทั้งนี้ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี ของทุนหมุนเวียน ได้รับรองรายงานการเงินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2563 จำนวน 112 ทุน ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงได้จัดประเภทการวิเคราะห์รายงานการเงินของทุนหมุนเวียน ดังนี้

1. การวิเคราะห์รายงานการเงินจำแนกทุนหมุนเวียนที่ได้รับเงินสมทบจากสมาชิก
2. การวิเคราะห์รายงานการเงินจำแนกทุนหมุนเวียนตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. การวิเคราะห์รายงานการเงินจำแนกทุนหมุนเวียนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยทุนหมุนเวียนที่ได้รับเงินสมทบจากสมาชิกเป็นการรับเงินจากข้าราชการ ประชาชน และบุคลากร ในองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อนำมาสมทบเป็นรายได้ของทุนหมุนเวียนในการนำไปจัดหาผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ส่งเสริม การออมทรัพย์และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนนั้น ๆ

## 2. ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2563 มีทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น จำนวน 116 ทน เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง จำนวน 99 ทน และไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางจำนวน 17 ทน ดังนี้

2.1 ทุนหมุนเวียนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง จำนวน 99 ทน ประกอบด้วย ทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 55 ทน ผลการประเมินต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน จำนวน 41 ทน และผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 ทน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รายละเอียดผลการประเมิน ได้แก่

(1) ผลการประเมินจำแนกตามด้าน ประกอบด้วย ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง และด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

(2) ผลการประเมินจำแนกตามประเภท ประกอบด้วย ประเภทเพื่อการกักขัง ประเภทเพื่อการจำหน่ายและการผลิต ประเภทเพื่อการบริหาร ประเภทเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

2.2 ทุนหมุนเวียนที่ไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง จำนวน 17 ทน ได้แก่

(1) ทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการประเมินผลและจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยจะต้องจัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 33 และมาตรา 35 จำนวน 9 ทน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

(2) ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะไม่พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ทน ได้แก่

(2.1) ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการยุบเลิก จำนวน 3 ทน ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กองทุนช่วยเหลือเหยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกองทุนส่งเสริมศิลปประร่วมสมัย

(2.2) ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการรวมทุนหมุนเวียน จำนวน 1 ทน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมซ้ำซ้อนกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงไม่มีการประเมินผลการดำเนินงาน

(2.3) ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม จำนวน 3 ทน ได้แก่ กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

(2.4) ทุนหมุนเวียนที่ยังไม่มีการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากที่มาของรายได้มาจากสถานประกอบการหรือเอกชนมอบให้แก่กองทุนฯ หรือมีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่กองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายได้จากแหล่งที่มาดังกล่าวที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้

สำหรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 มีดังนี้

1. สถานะทางการเงินของทุนหมุนเวียนในภาพรวม ประจำปีบัญชี 2564

ปีบัญชี 2564 มีทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งสิ้น 116 ทุน ประกอบด้วย ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จำนวน 15 ทุน และที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 101 ทุน โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลและกำหนดให้ทุนหมุนเวียนต้องรายงานสถานะทางการเงินผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ซึ่งในปีบัญชี 2564 มีจำนวน 112 ทุน ที่มีรายงานสถานะทางการเงินผ่านระบบดังกล่าว ยกเว้น จำนวน 4 ทุน คือ กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ไม่มีการรายงาน ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียน ได้รับรองรายงานการเงินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2564 จำนวน 109 ทุน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงานการเงิน จำนวน 3 ทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงได้จัดประเภทการวิเคราะห์รายงานการเงินของทุนหมุนเวียน ดังนี้

1. การวิเคราะห์รายงานการเงินจำแนกทุนหมุนเวียนที่ได้รับเงินสมทบจากสมาชิก

2. การวิเคราะห์รายงานการเงินจำแนกทุนหมุนเวียนตามแหล่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. การวิเคราะห์รายงานการเงินจำแนกทุนหมุนเวียนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยทุนหมุนเวียนที่ได้รับเงินสมทบจากสมาชิก เป็นการรับเงินจากข้าราชการ ประชาชน และบุคลากรในองค์กรที่เป็นสมาชิก เพื่อนำมาสมทบเป็นรายได้ของทุนหมุนเวียนในการนำไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ส่งเสริมการออมทรัพย์และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนั้น ๆ

2. ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564

ปีบัญชี 2564 มีทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น จำนวน 116 ทุน เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง จำนวน 98 ทุน และไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางจำนวน 18 ทุน ดังนี้

2.1 ทุนหมุนเวียนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง จำนวน 98 ทุน ประกอบด้วย ทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 63 ทุน ผลการประเมินต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานจำนวน 30 ทุน และผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 ทุน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ เงินทุนหมุนเวียน

ยางพารา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้

(1) ผลการประเมินจำแนกตามด้าน ประกอบด้วย ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ด้านการปฏิบัติการ ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

(2) ผลการประเมินจำแนกตามประเภท ประกอบด้วย ประเภทเพื่อการจัดจำหน่าย และการผลิต ประเภทเพื่อให้บริการ ประเภทเพื่อการกู้ยืม ประเภทเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

2.2 ทุนหมุนเวียนที่ไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง จำนวน 18 ทุน ประกอบด้วย

(1) ทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการประเมินผลและจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยจะต้องจัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อ กรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 33 และมาตรา 35 จำนวน 9 ทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

(2) ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะไม่พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 9 ทุน ได้แก่

(2.1) ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการยุบเลิก จำนวน 4 ทุน ได้แก่ เงินทุน หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กองทุนช่วยเหลือเหยียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย และกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

(2.2) ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการรวมทุนหมุนเวียน จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมซ้ำซ้อนกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงไม่มีการประเมินผลการดำเนินงาน

(2.3) ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม จำนวน 3 ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกองทุนพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(2.4) ทุนหมุนเวียนที่ยังไม่มีการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากที่มาของ รายได้มาจากสถานประกอบการหรือเอกชนมอบให้แก่กองทุนฯ หรือมีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่กองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายได้จากแหล่งที่มาดังกล่าวที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจและ วัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้

**ที่ประชุมรับทราบ**

## 2.20 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุน เพื่อการพัฒนาประเทศด้วยการให้สินเชื่อ การค้าประกัน การรับประกันความเสี่ยง หรือการให้บริการจำเป็นอื่นๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และนอกจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาแล้ว (ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2564) ธสน. เป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองด้านการเงินด้วยการระดมทุน ทั้งในรูปแบบการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว ขายแก่สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาใช้ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย โดย ธสน. ได้นำแนวนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย แนวนโยบายจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ปี 2566 - 2570) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินงานของ ธสน. เพื่อเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ผ่านการสนับสนุนด้านการเงินและไม่ใช้การเงินแก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และนักลงทุนไทย โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอหรือยังไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ธสน. ดำเนินงานตามแนวนโยบายจากผู้ถือหุ้นภาครัฐ ทั้งแนวนโยบายจาก สศค. ระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2566) ซึ่งมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการฟื้นฟูผลิตภาพทางสังคมไปอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปี 2566 - 2570 ของ สคร. ซึ่งกำหนดกรอบภารกิจ คือ เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน รวมทั้งสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยบทบาท ธสน. มีความเกี่ยวข้องกับหมวดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เป็นหลัก รวมไปถึงหมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค และหมวดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ธสน. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 แห่ง สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด 4 แห่ง และสำนักงานผู้แทนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) 4 แห่ง คือ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในปี 2565 ธสน. ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินแก่ผู้ประกอบการประมาณ 21,400 ราย ด้วยวงเงินรวมกว่า 90,000 ล้านบาท โดย ธสน. ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ด้วยการประกาศหลักปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับคน ทั้งการมุ่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยนาน 7 เดือน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความเข้าใจให้พนักงานสะท้อนผลการให้บริการที่ดีไปสู่ลูกค้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่มีความผันจะทำธุรกิจ ตลอดจนคนในชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการคำนึงถึงโลก สนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ พร้อมกับความมุ่งมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจและคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์จากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทุกคนทำให้ในปี 2565 ธสน. มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสินเชื่อและรับประกันซึ่งขยายตัวจากปีก่อนกว่าร้อยละ 10 และเป็นผลงานที่สูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินการ ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ธสน. สามารถทำกำไรได้ถึง 1,504 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แม้ว่า ธสน. จะตรึงอัตราดอกเบี้ย Prime Rate มานานกว่าครึ่งปี

#### **ที่ประชุมรับทราบ**

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 19.27 นาฬิกา

**ปิดประชุมเวลา 19.27 นาฬิกา**

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร